



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 18 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,515 ราย ผู้ป่วยสะสม 968,957 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,682 ราย รักษาหายสะสม 753,119 ราย ยังรักษาอยู่ 207,553 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 312 ราย เสียชีวิตสะสม 8,285 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 24,618,749 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 209,377,555 ราย เสียชีวิต 4,394,676 ราย รักษาหาย 187,668,010 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสป่วยโควิด 19 แม้ฉีดครบโดสแล้ว **วาติกัน** สมเด็จพระสันตะปาปาขอให้ทุกคนรับวัคซีนโควิดเพื่อเป็นการแสดงความรัก **นิวซีแลนด์** ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศ 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย **ลาว** พบผู้ป่วยสายพันธุ์เดลตา พลัส 2 ราย **สิงคโปร์** จ่ายเงินเยียวยา 5.5 ล้านบาท เด็กอายุ 16 ปี หัวใจวายหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ **ลาว** ทดลองใช้พืชสมุนไพรรักษาผู้ป่วยโควิด **ศรีลังกา** เตรียมตั้งโรงงานผลิตวัคซีนซิโนแวค ในเมืองแฮมบันโตตา **WHO** ระบุวัคซีนโควิดชนิดที่ฉีดได้ในอินเดียและแอฟริกาเป็นของปลอม **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 679 ราย สูงสุดในรอบหลายเดือน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามกีฬา, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, Chiangmainews, เพจสรยุทธ, INN, thematter, คมชัดลึก, sanook, สำนักข่าวอิศรา, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight, ntiontv, Chiangmai-mail, ฐานเศรษฐกิจ, mangozero, แนวหน้า, ช่อง 7, โพสต์ทูเดย์, efinancethai, mcot, moneyandbanking, ข่าวสด, mthai, thejournalistclub, acnews, workpointtoday, สยามรัฐ, js100)

-โฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส เพื่อนำมาทดแทนวัคซีน J&J และ AZ ที่ไม่ได้เข้ามาตามแผน ยืนยันใช้วัคซีนซิโนแวคไข้วมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 24 ล้านโดส เข็มแรกครอบคลุม 25.5% ของประชากร ผลศึกษาคิดไข้ววัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซนเนก้า มีประสิทธิผลป้องกันติดเชื้อ การป่วยรุนแรงและเสียชีวิต แม้โควิด 19 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตา สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงในเวลารวดเร็ว

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ สธ. เสนอแผนการจัดหาวัคซีน 168 ล้านโดส มีระยะเวลาการส่งมอบตั้งแต่เดือน ก.พ.64-มี.ค.65 ว่า การจัดหาวัคซีนถึงเดือน ธ.ค.64 อยู่ในกรอบ 100 ล้านโดส ซึ่งเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนทุกรายให้จัดส่งวัคซีน ส่วนแผนปีหน้าอยู่ในกรอบจัดหา 120 ล้านโดส ที่ประชุม ศบค.อนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเจรจาจัดหา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, thejournalistclub, บ้านเมือง, topnews, newtv, INN)

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหารหารือกับผู้แทนจาก บ.แอสตราเซนเนก้า เรื่องการจัดสรรวัคซีน เผยไทยยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต และได้แสดงเจตจำนงถึงความต้องการวัคซีน AZ ในปี 2565 เบื้องต้นที่ 50 ล้านโดส เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด ซึ่งทางตัวแทนผู้ผลิตได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาหาทางออก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, newtv, js100, มติชน, คมชัดลึก, TNN, amarintv, topnews, sonthitalk, thebangkokinsight, thejournalistclub, acnews, workpointtoday, moneyandbanking, infoquest, thailandplus, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-นพ.สุระ รongปลัด สธ. กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัด ซึ่งจะถึงกำหนดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ช่วงปลายเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงกำหนดรับเข็ม 2 ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สธ.ได้อำนวยความสะดวกโดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ได้ที่รพ.ใกล้บ้านก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมารับวัคซีนตามวันเวลาที่แจ้งความจำนงไว้ ขณะนี้มีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยัง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดจัดบริการรองรับ โดยรวบรวมรายชื่อและจำนวนวัคซีนมายัง สสจ.ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมายังกรมควบคุมโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, pptv, ช่อง 7, ข่าวสด, amarintv, sanook

-ผ.รพ.อ่างทอง แจ้งครม.ว่าลูกชายมีเชื้อฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ เผยมีเชื้อจริง แต่ไม่ได้ฉีด พร้อมให้ตรวจสอบ ด้าน รong ผอ.รพ. เผยข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เป็นรายชื่อจากการสำรวจรอบแรก ลูกชาย ผอ.เป็นแพทย์อยู่ที่อื่นและฉีดกับต้นสังกัดแล้ว ยืนยันจัดสรรให้บุคลากรทุกคน

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, topnews, ผจก., แนวหน้า, pptv, ช่อง 7, kapook, sanook, INN)

-ผวจ.นครราชสีมา ได้รับรายงานจาก สสจ. กรณีมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา แล้ว ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการทางวินัย วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรมาต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเท่านั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ ทั้งนี้ประชาชนควรพึงข้อมูลให้รอบด้าน

### 2. ห้ามตั้งจุดตรวจโควิดในพื้นที่สาธารณะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (mcof, ช่อง 7, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, infoquest, thestandard, Chiangmai-mail, pattayamail, thebangkokinsight, thaipbs, มติชน, moneyandbanking, acnews, TNN, ข่าวสด, thestandard, amarintv, workpointtoday, ผจก., ไทยโพสต์)

-อธิบดีกรม สบส. เผยพบข้อร้องเรียนจากประชาชนว่า มีคลินิกให้บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ตั้งจุดบริการคัดกรองโควิด 19 ในพื้นที่สาธารณะ จนประชาชนกังวลว่าจะเกิดการสัมผัสกับผู้ป่วย/เกิดคลัสเตอร์ ดังนั้นจึงให้จัดตั้งจุดบริการคัดกรองในรูปแบบ One stop service ตั้งแต่การคัดกรองจนถึงสิ้นสุดการรักษา แยกจากจุดบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ห้ามปะปนกับจุดให้บริการอื่นๆ ของคลินิก/พื้นที่สาธารณะอย่างทางเข้าด้านหน้าคลินิกโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าคลินิกแห่งใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ

### 3. การจัดสรรชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (mcof, pptv, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, nantiontv, สปริงนิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, newtv)

-นพ.ธงชัย รองปลัด สธ. ระบุว่า การตรวจด้วย ATK จะมีผลบวกปลอม ประมาณ 3-5% ดังนั้นแนวปฏิบัติก่อนส่งเข้าไปอยู่ในรพ. รวมถึง CI ต้องมีการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง แต่ในส่วนของผู้ที่ดูแลแบบ HI ไม่จำเป็นต้องตรวจยืนยันเพราะกักตัวที่บ้านไม่ได้สัมผัสกับผู้อื่น ด้าน เลขาธิการ สบสข. กล่าวว่า ได้จัดงบประมาณจัดหาชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจด้วยตัวเอง กรณีผลเป็นลบต้องตรวจซ้ำ และสรุปตัวเลขที่ 8.5 ล้านชุด โดยมีแนวทางกระจายให้แก่กลุ่มเสี่ยงผ่านหน่วยบริการ ตั้งแต่ รพ. ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต. คลินิกชุมชนอบอุ่น และร้านยา เพื่อที่ว่าเมื่อพบผลตรวจเป็นบวก ผู้ติดเชื้อสามารถติดต่อกลับที่หน่วยบริการนั้นๆ ประสานเข้าระบบ HI/CI อาจแจกชุดตรวจโดยส่งทางไปรษณีย์/ Rider

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcof, newtv, thebangkokinsight, ผจก, TNN

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจซื้อชุดตรวจโควิด 19 ATK ตรวจด้วยตนเองจำนวนมาก แนะนำต้องเลือกชนิดที่มีผลภาวะบวว่า “สำหรับใช้ทดสอบด้วยตนเอง” (Home use, home test, self-test) และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ซึ่งเป็นชุดสำหรับตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก/ตรวจด้วยน้ำลาย ผลการตรวจจะแม่นยำขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ 5-14 วัน กรณีผลตรวจเป็นบวก ถือเป็นผู้ใช้ชายสงสัยติดเชื้อโควิด19 ให้แจ้งจนท.สธ.ใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา หากผลตรวจเป็นลบ แยกตัวสังเกตอาการ และตรวจซ้ำในอีก 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (mcof, INN ช่อง 7, Thaipbs, newtv, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thailandplus, sanook, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, moneyandbanking)

-ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน คร. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 วอนประชาชนอย่าตกใจตัวเลขวันนี้ ผู้เสียชีวิตจำนวน 312 ราย พบว่าเป็นการนับรวมย้อนหลังตกหล่นก่อน ส.ค. 100 ราย สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน จำเป็นต้องดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบชุดตรวจ ATK เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด หากตรวจเจอบางส่วน 10% แนะนำทำ Bubble and Seal พยายามแยกส่วนและให้คนงานอยู่ที่พักและที่ทำงาน เหมือนเป็น รพ.สนามฯ เผื่อระวังต่อเนื่อง สำหรับการสุ่มตรวจโดยชุด ATK ถ้าโรงงานมีคนงานน้อยกว่า 100 คน ให้สุ่มตรวจ 50 คน, มากกว่า 75 สุ่มตรวจ 50 คน, โรงงานขนาด 150 คน สุ่มตรวจ 75 คน ถ้าหลักพันขึ้นไป สุ่มตรวจ 150 คน ทั้งนี้ การสุ่มตรวจเป็นการลดค่าใช้จ่ายแต่การควบคุมยังได้ผลดี เรื่องสำคัญที่ต้องย้ำ คือ การป้องกันติดเชื้อโควิดตลอดเวลา/แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป เหมือนวัคซีนนอกขวด ขอให้คิดเสมอว่าคนรอบตัวและตัวเราอาจมีเชื้อแฝงอยู่ จึงต้องป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดกับทุกคน ทั้งการใส่หน้ากาก อยู่ห่าง 1-2 เมตร ล้างมือ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ทุกสายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (sanook, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, bbc, สำนักข่าวอิศรา, มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, topnews, thebangkokinsight, mcof)

-ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 มติ ครม. 17 ส.ค. ทางออกทางลงสำหรับการจัดซื้อ ATK เจ้าปัญหา โดยได้แสดงความขอบคุณต่อนายกฯ ที่ได้มีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการรับรองจาก อย. มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับรองจาก WHO ซึ่งชัดเจนและทันท่วงที หวังว่าจะมีความตรงไปตรงมา ทำให้ปัญหาการจัดซื้อที่เกิดความสับสนและมีข้อกังขา คลี่คลายจบลงในทางที่ดี เกิดประโยชน์กับประชาชนเพื่อประสิทธิภาพควบคุมโรคโควิดระบาด

**4. อย.เตือนพิมรีพายโฆษณาแจกชุดตรวจ ATK**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, thestandard, mcot, TNN, เส้นทางเศรษฐกิจ, plewseengern)

-รองเลขาธิการ อย. เผยกรณีพิมรีพายไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กขายน้ำแร่ 1 ขวดแถมชุดตรวจ ATK เป็นเรื่องที่ทำให้ทำตามกม. การจำหน่าย จ่าย แจก มีความหมายเท่ากับเป็นการขายทั้งหมด ซึ่งชุดตรวจ ATK นั้นอนุญาตให้มีการขายในสถานพยาบาลและร้านขายยาที่มีเภสัชกรเท่านั้น ส่วนการโฆษณา อย. ไม่ได้ห้าม แต่ต้องมาขออนุญาตจาก อย.ก่อน ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จะอนุญาตให้โฆษณานั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกม.ด้วย ทั้งนี้ อย.จะส่งหนังสือไปยัง บก.ปคบ.เพื่อสืบข้อเท็จจริงตามกรณี ที่ปรากฏในไลฟ์สด และสืบหาตัวผู้นำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิดเพื่อดำเนินการตามกม.ต่อไป

**5. ยายได้รับวัคซีนพร้อมกัน 2 เข็ม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, bangkokbiznews, pptv,)

-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เปิดเผยกรณีคุณยายได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มติดกันในวันเดียว ว่าได้ตรวจสอบกับ ผอ.รพ.นางรอง ทราบว่า จนท.ประจำจุดฉีดพยายามฉีดวัคซีนให้ได้อย่างรวดเร็วจึงอาจเกิดปัญหาจากการสื่อสารของทั้งสองฝ่าย ได้กำชับจุดฉีดวัคซีนทุกหน่วยให้ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ส่วนอาการของคุณยายหลังฉีดวัคซีนซ้ำ 2 เข็ม ขณะนี้ยังสบายดี แต่ก็กำชับให้ รพ.นางรองติดตามอาการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วง 3 วันแรก ทั้งนี้กรณีคุณยายถือเป็นเคสแรก อาจประสานกับนักวิชาการเข้ามาตรวจสอบเก็บข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, ช่อง 3,9, kapook, topnews

-รศ.นพ.ทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ระบุไม่เคยมีข้อมูลทางวิชาการแบบนี้มาก่อน จึงต้องติดตามอาการของยายอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีนที่เดียวพร้อมกันถึง 2 เข็ม ก็เหมือนกับการกินข้าวที่เดียว 2 จาน เป็นการรับวัคซีนแบบดัลเบิ้ลโดส แต่ยังคงรับวัคซีนต่อในระยะห่างเวลาเดิม เพราะวัคซีนที่ได้รับครั้งนี้แค่ได้รับในปริมาณที่มากกว่าเดิม ทำให้ภูมิคุ้มกันมากกว่าเดิม ปกติการรับวัคซีนเข็มแรกเป็นการสร้างให้ร่างกายจดจำ และเข็ม 2 กระตุ้นสร้างภูมิ

**6. เตือนผู้ป่วยหายจากโควิด 19 ฝ้าระงับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและสมองขาดเลือด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, สปริงนิวส์, thebangkokinsight

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ม.มหิดล โพสต์ว่า ผู้ที่รอด/ฟื้นตัวจากโควิด 19 ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ตามมา โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคสมองขาดเลือด จากการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาของสวีเดน พบว่ามีอัตราเสี่ยงอุบัติการณ์การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและสมองขาดเลือด อยู่ระหว่าง 3-7 เท่า เมื่อเทียบกับคนทั่วไป โดยเอกลักษณ์ของโควิด 19 นอกจากเกิดภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานปกป้องตัวเองมากเกินไปแล้ว ยังทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างของเซลล์ผนังหลอดเลือด

**7. เรียกร้องระงับการนำเข้าฟิวทิราเวียร์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, sonthitalk, ผจก., เดลินิวส์

-รสนา โตสิตระกูล นักทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค โพสต์ถามว่าฟิวทิราเวียร์ ยามาตรฐานต่ำ คุ้มค่าเม็ดเงินกว่าหมื่นล้านในการจัดซื้อของ ปลัด สธ.หรือไม่ โดยเรียกร้องให้นายกฯ บัญชาให้ ปลัด สธ. ระงับการนำเข้ายาฟิวทิราเวียร์ในจำนวนมหาศาลเกินความจำเป็น โดยคำนึงถึงความรอบคอบ ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด ความสมเหตุสมผล และความคุ้มค่า

**8. ข่าวปลอม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ช่อง 7, Chiangmainews, สยามรัฐ, js100, ผจก.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงข่าวทานเนื้อวัว นมวัว ประจำเดือนมักเป็นกรด จะทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย แล้ว เป็นข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., TNN, pptv, Chiangmainews, สปริงนิวส์, js100, ข่าวสด, สยามรัฐ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่าข่าวห้องทดลองเชื้อโรคที่ใหญ่ที่สุดในโลกของกองทัพสหรัฐ อยู่ที่กรุงเทพฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดโควิดในไทย เป็นข่าวปลอม

**9. รายงานผู้ติดเชื้อ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง, แนวหน้า, ผจก.

-จ.สุราษฎร์ธานี คลัสเตอร์ใหม่ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบติดเชื้อเพิ่ม 61 ราย / จ.เลย คลัสเตอร์ อ.เชียงคาน และ อ.ภูหลวง พบติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย / จ.นครราชสีมา พบติดเชื้อเพิ่ม 439 ราย

**มาตรการอื่นๆ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, pptv, Chiangmainews, sanook, INN, workpointtoday, nationtv, thaipbs, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., สปริงนิวส์, เดลินิวส์, บ้านเมือง, thejournalistclub, moneyandbanking, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค,

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

topnews, สยามรัฐ, thestandard, js100, โพสต์ทูเดย์)

-นายภา โปสเตอร์ สธ.วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพของการล็อกดาวน์ได้มากกว่านี้ จะลดยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งอาจผ่านจุดสูงสุดของยอดการติดเชื้อได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องได้ในต้นเดือน ก.ย. จะทำให้สามารถปรับมาตรการควบคุมและผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางอย่างได้ ทั้งนี้ต้องมาจากความพยายามและร่วมมือของทุกคน ขอให้ยึดหลักการ Universal Prevention หรือการป้องกันโรคขั้นสูงสุดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีความเสี่ยงสูงในขณะนี้ และรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นคนเสียชีวิตจากโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สปริงนิวส์, pptv, มติชน, infoquest, ผจก., INN, แนวหน้า, newtv, moneybanking, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, businessstoday, plewseengern, thebangkokinsight)

-นายภา หรือผ่านทางโทรศัพท์กับนายภา เครือรัฐออสเตรเลียน ระบุได้มีการร่วมหารือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย-ออสเตรเลีย รวมถึงขอบคุณการสนับสนุนเงินด้านสาธารณสุขจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ และได้ขอให้พิจารณาให้ความร่วมมือด้านวัคซีนแก่ไทยในรูปแบบที่มีความพร้อมและเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, sonthitalk, acnews, thebangkokinsight, ผจก., mco, INN, ช่อง 5,7, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, infoquest, TNN, moneybanking, thailandplus)

-นพ.กิตติศักดิ์ ผู้ช่วยปลัด สธ.และ ผอ.รพ.บุษราคัม เผยเตรียมแผนขยายพื้นที่ เปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ (ทับทิม) เพิ่มอีก 32 เตียง ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไฮโพลว์ เนื่องจากผู้ป่วยสีแดงเพิ่มมากขึ้น หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตถึงร้อยละ 63 มอกรม สบส.เร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่ โดยใช้พื้นที่ว่างด้านนอกหอผู้ป่วยเดิม ติดตั้งห้องความดันลบ ระบบไฟฟ้าและก๊าซทางการแพทย์ พร้อมนำอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐานเข้าติดตั้ง โดยจะแล้วเสร็จภายใน 10 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ประชาชาติ, thestandard, thebangkokinsight, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา)

-กรมการแพทย์ รับบอถึงออกซิเจน 2,000 ถึง สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ ไทย โดย Sea ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำและบริษัทในเครือ เพื่อกระจายไปยัง รพ.สนาม รพ.และศูนย์พักคอยทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการที่ดีขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, moneyandbanking, thailandplus)

-กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังเครือข่าย WHO, NGOs และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้รับมอบ UN ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคร่วมกับสธ. และเร่งกระจายฉีดวัคซีนใน 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่, รพ.แม่สอด จ.ตาก, สสอ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ จ.สงขลา คาดว่าจะฉีดเสร็จสิ้นภายในเดือน ส.ค.64

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ แนวหน้า, pptv, plewseengern, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, thejournalistclub, ผจก., thailandplus

-กรมควบคุมโรค แนะนำชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้าในวันสารทจีนที่จะถึงนี้ ยึดหลักปฏิบัติความปลอดภัย 9 ประการ ไหว้เจ้าสุขใจ ปลอดภัยโควิด 19 อาทิ เลือกซื้อของไหว้สด สะอาด และปรุงสุกด้วยความร้อน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่/เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า ไม่ไหว้พร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อลดความแออัดและใกล้ชิด ระวังระวังการเผากระดาษเงิน-กระดาษทอง และควรรูปอาจทำให้เกิดอันตราย ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจได้ เปิดพัดลมห้องที่ทำพิธีช่วยระบายอากาศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ สยามรัฐ, chaingmainews, pptv, คมชัดลึก, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำบุตรหลานและผู้สูงอายุให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นกินอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วต่างๆ ผักผลไม้หลากสี หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผู้สูงอายุควรอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด ผู้ดูแลที่ยังต้องออกไปนอกบ้านด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆ ไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับผู้สูงอายุ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และควรใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ของผู้สูงอายุได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Chiangmainews, moneyandbanking, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ช่อง 7 thebangkokinsight, thailandplus)

-กรมอนามัย ขอความร่วมมือชุมชน เพื่อนบ้าน ไม่รังเกียจผู้ที่ติดเชื้อจากโควิด 19 และจำเป็นต้องกักตัวที่บ้านเฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน หากกักตัวครบ 14 วันแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ตามปกติ ไม่ต้องตรวจเชื้อซ้ำแต่อย่างใด แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลังจากที่ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p><b>กาแฟลดน้ำหนัก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รก.รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัย กทม.ว่าได้ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ กาแฟ 3 in 1 Slimming Coffee ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุว่าเป็นกาแฟลดน้ำหนัก ไม่มีเลขสารบบอาหาร และเมื่อตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการปลอมปนสารไซบูทรามิน จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจากสารไซบูทรามินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มีผลข้างเคียง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต่อหิน หงุดหงิดรำคาญและให้นมบุตร โดยจะมีอาการข้างเคียง คือ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-